

## สพฐ. เร่งแก้ปัญหาคำกรอก Logbook ครู

นำเสนอเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561

### สพฐ.เร่งแก้ไขการบันทึก Logbook

“หมอธี” สั่งด่วนแก้ปัญหาคำกรอก Logbook หลังครูโวย สร้างภาระ ยุ่งยาก สับสน

วันนี้(20 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการทำ Logbook ผ่านโปรแกรมในรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ที่จะต้องบันทึกประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งครูบางส่วนมีความกังวลว่าจะทำอย่างไร ขณะเดียวกันยังพบว่ามีหน่วยงานภายนอกจัดอบรมเรื่องการทำเอกสารในการทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติปกติตามภาระงานของครูด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้สั่งการให้เร่งแก้ไขโดยด่วน

“ขณะนี้ผมได้ส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า สพฐ.รับทราบปัญหาแล้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างเชิญผู้ออกแบบเรื่องดังกล่าวมาหาทางออกร่วมกัน เพื่อไม่ให้ครูเกิดความยุ่งยาก และเป็นกังวลใจเรื่องการบันทึก Logbook” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561](#)

นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้มีการส่งข้อความถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงผ่าน OBECLINE 2018 ดังนี้

OBEC LINE 2018

20 ธ.ค.61  
เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ครูและบุคลากรสังกัดสพฐ.ทุกท่าน  
ตามที่ข้าราชการครูได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำLogbook  
ผ่าน โปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในปัจจุบันนี้  
รวมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกอบรมบรรยายเรื่องการทำเอกสารในการทำ PLC  
ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน  
เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติปกติตามภาระงานของครู.  
ในข้อคิดเห็นดังกล่าว รวม.ศธ.  
และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคิดเห็นที่ข้าราชการครูได้สะท้อนให้ฝ่ายบริหารทราบ.

โดยท่าน รวม.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของท่าน  
และได้สั่งการให้มีการแก้ไขโดยด่วน.  
รวม.ศธ. ได้มีบัญชา ให้ผมแจ้งกับข้าราชการครูในสังกัดสพฐ.ได้รับทราบและให้คลายกังวลกับการดำเนินการเรื่องการบันทึก Logbook...จึงเรียนมาเพื่อทราบ...บุญรักษ์.  
ยอดเพชร เลขธิการกพร.

10:05 AM

OBEC LINE 2018

20 ธ.ค.61  
เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  
ด้วยนพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รวม.ศธ.  
มีความห่วงใยในความวิตกกังวลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการบันทึกLog Bookอย่างยิ่ง. ท่านได้มอบหมายให้ผมเรียนทุกท่านได้ทราบความคิดเห็นนารมณในการดำเนินการเรื่องนี้และการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

“ เรื่อง log book หรือการควบคุม ต่างๆจากกคศ.เราจะต้องเริ่มจาก การไว้ว่างใจครูว่าเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ เป็นส่วนใหญ่ ครูส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจจะปฏิบัติงานไม่เต็มที่  
ตอนที่เริ่มต้นเปลี่ยนเรื่องระบบวิทยฐานะ ก็เพียงต้องการให้เขา แจ้งชั่วโมงและรับรองตนเอง โดยที่มีผู้อำนวยการรับรองอีกชั้น 1 แค่นั้นไม่ได้มา ให้กรอกข้อมูลอะไรมากมายอย่างที่กคศ.พยายามทำกันอยู่

ผมจะสั่งการให้กคศ.แก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่างๆ รวมถึงเรื่อง log Book ด้วย ให้เสร็จ ในการประชุมครั้งหน้า”  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ในความคิดเห็นและเจตนารมณ์ของรวม.ศธ. โดยทั่วกันครับ.  
...บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขธิการกพร.

9:11 PM